

สรุปมติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๙ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๕.๑	การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑	<p>๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>(๑) ให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕ คน ดังนี้</p> <p>๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐรัมภพร ธนปิยวัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตร</p> <p>๒) อาจารย์พรภัทรา แสนเหล่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร</p> <p>๓) อาจารย์ยุภาติ สงวนพงษ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร</p> <p>๔) อาจารย์อมรรัตน์ ฝาละศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร</p> <p>๕) อาจารย์บุปผา แก่นชัยภูมิ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร</p> <p>(๒) ให้ตรวจสอบผลงานทางวิชาการอื่นโดยเฉพาะงานสร้างสรรค์ที่ระบุมาให้เอกสารว่ามีจริงหรือไม่</p> <p>(๓) ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมให้ถูกต้องและเป็นรูปแบบเดียวกัน</p> <p>(๔) รายการผลงานวิชาการที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องระบุมาในเอกสารผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป</p>
๕.๒	การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒	<p>เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการรับนักศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาน้อยให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ และควรวางแนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยเน้นผลงานทางวิชาการให้ตรงกับ</p>

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
		<p>สาขาวิชา ที่จะไปพัฒนาหลักสูตร เช่น การส่งเสริมให้ทำการวิจัย เอกสาร (Documentary Research)</p> <p>๒) มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในการรับนักศึกษาให้ได้จำนวนตามแผนการรับ</p>
๕.๓	<p>การอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา เสนอให้ปริญญา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑</p>	<p>๑. อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๓ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗ คน</p> <p>โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์ควรระบุเลขหน้าที่ตีพิมพ์</p> <p>๒. ให้เสนอขออนุมัติให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครั้งต่อไป</p>